



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อต้องการสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบุคคลทั่วไป ถือปฏิบัติดังนี้

๑. กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดว่าสามารถจะช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้
๒. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่น กับบุคคลใดหรือผู้สมัครสอบแข่งขันให้หลงเชื่อว่าตนเองหรือบุคคลอื่น สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้สอบแข่งขันได้
๓. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตกับบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัท สำนักพิมพ์ หรือตัวแทน ในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใดหรือผู้สมัครหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบในการสอบแข่งขัน
๔. ห้ามกระทำการในลักษณะกวดวิชาหรือติวข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่สอบแข่งขันในครั้ง นี้ เพื่อให้ผู้สมัครสอบแข่งขันหรือบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบในการใช้สอบแข่งขัน โดยมีชอบหรือโดยทุจริต
๕. ให้ช่วยกันสอดส่อง ผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ในการสอบแข่งขันโดยมิชอบ หรือโดยทุจริต หรือเรียกร้อเงินทอง ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับถึง นายณพรรัตน์ อุ่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายโดยตรง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔ - ๗๑๓๒๖๓๕ หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย

/ โทรศัพท์หมายเลข.....

โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๗๑๑๔๓๗ พร้อมแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

๖. ห้ามบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือสำนักพิมพ์ใดๆ นำหนังสือหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหรือแนวข้อสอบเพื่อขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใดๆ ภายในบริเวณสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย **ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑**

๗. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้ง นี้ ได้มีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายนพรัตน์ อุ่ทอง)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย